

เคล็ดลับไม่ลับสำหรับการวางแผนไปเที่ยวอย่างชาญฉลาด

าด



คำถามที่เกิดขึ้นในใจหลายๆ คนเวลาจะหาทริปท่องเที่ยวใช้มัย ไปไหนดี ไปยังไง นอนที่ไหน แล้วเรื่องอาหารละสารพัดคำถาม หากคุณกำลังหาไอเดียที่เที่ยวสำหรับวันหยุดกำลังจะมาถึงอย่างปิดเทอมหน้าร้อน สงกรานต์ และวันหยุดยาวในช่วงเดือนแล้วละก็ เรามีข้อแนะนำในการวางแผนเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบิน และการจองที่พักมาบอกกล่าวกัน เพื่อให้ทริปนี้ของคุณดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุด...

การเดินทาง

เพราะการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และมีข้อจำกัดมากกว่าการเดินทางแบบอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าทำได้การค้นหา และจองเที่ยวบินแต่เนิ่นๆ จะเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะจองตั๋วเครื่องบินใกล้วันเดินทางนั้นมักจะได้ราคาที่แพงกว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ควรจอง 19 สัปดาห์ก่อนวันเดินทางจึงน่าจะได้ตั๋วเครื่องบินราคาคุ้มค่าที่สุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับควรจองตั๋วเมื่อใดเพื่อได้ตั๋วสุดคุ้มที่

<http://www.skyscanner.co.th/news/best-time-to-book-2015>

หากไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถเช็คราคาเริ่มต้นของตั๋วเครื่องบินไปยังเมืองต่างๆ ในแต่ละเดือนได้ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเดินทางในช่วงใดช่วงหนึ่ง คุณสามารถรู้ได้ว่าขาไปและขากลับบินวันไหนราคาถูกกว่า ง่ายๆ ค้นหาในเว็บหรือแอป Skyscanner ที่ที่คุณจะได้เห็นกราฟราคาตั๋วเครื่องบินรายวันทั้งขาไปและขากลับ เลือกได้เลยว่า บินวันไหนสะดวกและราคาถูกใจที่สุด

อ่านเพิ่มเติมเทคนิคการค้นหาตั๋วเครื่องบินสุดคุ้มที่ <http://www.skyscanner.co.th/news/เทคนิคค้นหาตั๋วเครื่องบินสุดคุ้ม>

การเลือกโรงแรมที่พัก

การเลือกโรงแรมนั้นมีข้อควรพิจารณามากมาย เริ่มจากความชอบในดีไซน์ของโรงแรม ทำเล สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ คุณควรดูรายละเอียดข้อมูลโรงแรมและรีวิวของผู้ที่เคยเข้าพักแล้วพิจารณาว่าห้องพักของโรงแรมนั้นคุ้มค่าหรือไม่ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ จำนวนดาว ประเภทของโรงแรมที่พัก รวมอาหารเช้าหรือไม่ รวมบริการอินเตอร์เน็ตหรือไม่ และพักระยะยาวจะได้ราคาที่พิเศษกว่าหรือไม่ แล้วนำมาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบข้อเสนอของแต่ละโรงแรม ซึ่งทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วด้วยการค้นหาและเปรียบเทียบโรงแรมที่พักด้วยเว็บไซต์

www.skyscanner.co.th/hotels.html ซึ่งรวบรวมโรงแรมและเว็บรับรองโรงแรมต่างๆ ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูเว็บรับรองโรงแรมทีละเว็บอีกต่อไป

รถเช่า

เช่ารถขับเที่ยวเองกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักเที่ยวรุ่นใหม่ เพราะสะดวก คล่องตัว กำหนดเวลาและแผนการเดินทาง
เองได้ ทำให้การเช่ารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยว การเช่ารถก็พิจารณาจาก จำนวนผู้ร่วมทาง,
ประเภทของรถและเชื้อเพลิงที่ใช้, จุติรับ และคืนรถ ส่วนเคล็ดลึกลับๆ อีกอย่างก็คือ ให้ผู้ที่อาวุโสในทริปเป็นคนเช่า
รถ ในหลายประเทศคุณจะได้จ่ายค่าประกันและค่าเช่ารถที่ถูกกว่า หากคนเช่ามีอายุมากกว่า (อย่างน้อย 25 ปีขึ้นไป)
อ่านเพิ่มเติมเทคนิคการันหารรถเช่าได้ที่ [http://www.skyscanner.co.th/news/คำแนะนำดีๆ-และวิธีการเช่ารถ
ง่ายๆ-สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถเช่าเป็นครั้งแรก](http://www.skyscanner.co.th/news/คำแนะนำดีๆ-และวิธีการเช่ารถ
ง่ายๆ-สำหรับผู้ที่ใช้บริการรถเช่าเป็นครั้งแรก)

Skyscanner จะทำให้การเดินทางของคุณง่าย ลองเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้ที่นี่ <http://www.skyscanner.co.th/>
ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุดรอคุณอยู่ที่นั่นทีเดียว